



## จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
ฉบับที่ ๘ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

หมู่ ๑๐ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๑๕๕๗

เว็บไซต์ <http://www.naleng.go.th/> email: [naleng๑๐๑@hotmail.com](mailto:naleng๑๐๑@hotmail.com)



**การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ : วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖** องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ๑๔๐ ราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขอทราบและแลกเปลี่ยนความรู้การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ขั้นตอนและวิธีการการแปรรูปขยะถุงพลาสติกให้กลายเป็นบล็อกปูพื้นถนนและอิฐก่อสร้างฯ ณ โรงงานกำจัดถุงพลาสติกและเศษพลาสติกเพื่อแปรรูปเป็นบล็อกปูพื้นและอิฐก่อสร้างฯ ของ อบต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด



จัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑: วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ โดยมีข้อราชการสำคัญที่จะต้องพิจารณา เช่น การพิจารณา ร่างข้อบัญญัติ อบต.นาเลิง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีมติรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติฯดังกล่าว และมีมติตั้งคณะกรรมการพิจารณาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าวต่อไป



การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง: วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการแปรญัตติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงจัดประชุม การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมประชุมให้ข้อมูลต่าง ๆ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล : วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นายอำเภอเสลภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจใส่เสื้อสีฟ้า ร่วมพิธีราชสดุดี จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอำเภอเสลภูมิ



การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ : วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ สภามณฑลการบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ โดยมีข้อราชการสำคัญที่จะต้องพิจารณา เช่น การพิจารณา ร่างข้อบัญญัติ อบต. นาเลิง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่าง ข้อบัญญัติดังกล่าว และให้เสนอข้อบัญญัติ อบต.นาเลิง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้นายอำเภอเสกภูมิพิจารณาเพื่อประกาศใช้ต่อไป



โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพในช่องปากเด็กเล็ก: วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านแห่ จัดโครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพในช่องปากเด็กเล็ก แก่แก่นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านแห่ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเลิง โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เข้าใจถึงวิธีการป้องกันโรคฟันผุ การรักษาสุขภาพฟัน ให้แก่นักเรียน และการเคลือบฟลูออไรด์ในช่องปากให้แก่นักเรียน ฯลฯ



โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพในช่องปากเด็กเล็ก: วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไชยวานนาเลิงคั้งสะอาด จัดโครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพในช่องปากเด็กเล็ก แก่นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไชยวานนาเลิงคั้งสะอาด โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเลิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เข้าใจถึงวิธีการป้องกันโรคฟันผุ การรักษาสุขภาพฟันให้นักเรียน และการเคลือบฟลูออไรด์ในช่องปากให้นักเรียน ฯลฯ



การประชุมซักซ้อมการจัดทำโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข: วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุม คณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อประชุมซักซ้อมการจัดทำโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เพื่อให้การเสนอโครงการฯ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และการรายงานการดำเนินโครงการ



โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงปฏิบัติราชการใสสะอาด ฯ : วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงจัด โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ปฏิบัติราชการใสสะอาด แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.นาเลิง และผู้นำชุมชนในตำบลนาเลิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้จากการอบรมนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนต่อไป โดยใช้สถานที่ วัดป่าศีลวนาราม บ้านแห่ ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด



**การรับซื้อขยะ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ :** วันที่ ๑๘,๒๑,๒๒,๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินรับซื้อขยะ เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนขยะเพื่อมาปนกิจสงเคราะห์ตำบลนาเลิง โดยออกรับซื้อขยะจากประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน สมาชิกจำนวน ๔๒๐ คนครัวเรือน และสมาชิกสมทบ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง พร้อมแจกจ่ายเงินปันผลกำไรจากการจำหน่ายบล็อกปูพื้นที่ผลิตจากขยะถุงพลาสติก,เงินค่าขายขยะถุงพลาสติก และมอบคู่มือฉบับฉลากตาม”โครงการ ถุงพลาสติก แลกทองคำ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖



**การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการกองทุนขยะเพื่อมาปนกิจสงเคราะห์แก่สมาชิก:** วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการกองทุนขยะเพื่อมาปนกิจสงเคราะห์แก่สมาชิกฯ โดยมีวาระที่สำคัญ เช่น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖,เพื่อรับทราบงบสถานะการเงินของกองทุนฯ และเพื่อขออนุมัติพิจารณาจัดกิจกรรม “โครงการจับสลากถุงพลาสติกแลกทองคำ นาเลิงรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมลงมติวางแนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าวในปีถัดไป ฯลฯ



กิจกรรม นาเลียง รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลก (ขยะถุงพลาสติกแลกทองคำ): วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ร่วมกับ กองทุนขยะเพื่อมาปนกิจสงเคราะห์แก่สมาชิกฯ จัดกิจกรรม นาเลียง รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลก (ขยะถุงพลาสติกแลกทองคำ) โดยการจับสลากของสมาชิกที่นำขยะถุงพลาสติกมามอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงนำไปแปรรูปเป็นบล็อกปูพื้น โดยในปีี้สามารถรวบรวมถุงพลาสติกและขยะอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ จำนวน ๑,๗๔๘ กิโลกรัม โดยใช้สถานที่จับสลาก ณ ตลาดชุมชนบ้านแห่



กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ภายใต้โครงการทัศนศึกษาผ่านแหล่งเรียนรู้ : วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ภายใต้โครงการทัศนศึกษาผ่านแหล่งเรียนรู้ แก่นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไชยวานนาเลียงคุ้งสะอาด ณ วัดป่าวังน้ำเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด



การประชุมเพื่อชักซ้อมแนวทางการประกวดโครงการชุมชนสะอาด (Zero Waste) รอบ ๕ ชุมชนสุดท้าย : วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เชิญผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕ และคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านคุ้งสะอาด หมู่ที่ ๕ เข้าร่วมประชุม เพื่อชักซ้อมแนวทางการ ประกวดโครงการชุมชนสะอาด (Zero Waste) รอบ ๕ ชุมชนสุดท้ายของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนรวมถึงหน่วยงานที่สนับสนุนเพื่อรอการประเมินจากคณะกรรมการฯ ซึ่งจะลงพื้นที่จริงต่อไป



กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ภายใต้โครงการทัศนศึกษาผ่านแหล่งเรียนรู้ : วันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข,แมวของประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมกับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในตำบลนาเลิง โดยได้รับความอนุเคราะห์สัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสลภูมิร่วมกิจกรรมดังกล่าว



บรรณาธิการ จำเอกสมเกียรติ กำหอม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นายจักรภณธ์ พันธุ์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด และนางสาวนิตินันต์ กลางบุรีรัมย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จัดทำโดย งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง